



ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสพการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา

.....

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๓/ว ๙๖๐ ลงวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง นั้น

จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงิน
ประจำตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสพการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นางสาววิติพร ตรีกุล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๘๒๖๘๒ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสลภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๒๖๘๒ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสลภูมิ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง : กรณีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

๒. นางสาวบุญญา นนพิทักษ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๕๒๗๒ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลธวัชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อ
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่
๑๗๕๒๗๒ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลธวัชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การพยาบาลมารดาที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์ :
กรณีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง แนวทางการพยาบาลมารดาที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์

๓. นางพิมพ์ใจ โคตรสีหา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่
๒๐๖๕๖ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพนมไพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๖๕๖ กลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลพนมไพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย : กรณีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ
ระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ของโรงพยาบาลพนมไพร

/ หากท่าน...

หากท่านผู้ใดเห็นว่า ข้าราชการดังกล่าว เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา สามารถที่จะทำการทักท้วงต่อคณะกรรมการ ประเมินผลงานได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายเฉลิมพล มั่งคั่ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด